
 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 

เดลินวิส ์ มตชิน  

ไทยรัฐ  สยามรัฐ ไทย

โพสต ์ คมชัดลึก   

ไทยรัฐออนไลน ์

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

งานอุ่นไอรกั 

    -เสนอข่าว พล.อ.ท.ภักด ีแสง-ชูโต ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์ สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว พล.ต.อ.จักรทพิย์ ชัยจินดา 

ผบ.ตร. พล.ท.ณรงค์พันธ ์จิตต์แก้วแท้ แม่ทพัภาคที่ 1 น.อ.สมศักดิ์ ขาวสวุรรณ รองปลัดก.ดิจิทลัฯ พล.อ.ชูชาติ บัว

ขาว รองเสนาธกิารทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สาํนักยุทธศาสตร์ตาํรวจ พล.อ.

ต.ธรีะ เชียงทอง รองเลขาธกิารพระราชวัง นพ.สขุุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด มท. ร่วม

แถลงข่าวในโอกาสที่ สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน "อุ่นไอรักคลายความหนาว สายนํา้

แห่งรัตนโกสนิทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 2561-19 ม.ค. 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสติ และสนามเสือป่า และ

พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกจิกรรมป่ันจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเหน็ความสาํคัญใน

การรักษาสขุภาพ ด้วยการออกกาํลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามคัคใีนครอบครัวและสงัคม 

      นพ.สุขุม กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ ว่า ได้จัดทีมแพทย์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย ทีมจักรยาน

แพทย์ 60 คน กระจายตามเส้นทางป่ันจักรยาน, จุดบริการทางการแพทย์กระจายทุก 500 เมตร ในลักษณะสลับฟัน

ปลาตลอดเส้นทาง ระบบการส่งต่อฉุกเฉินด้วยรถพยาบาล เตรียมรพ.เพ่ือรองรับผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยอุบัติเหตุทั่วไป 

ประสานความร่วมมอือาสาสมคัรกู้ภัยร่วมทาํงาน ส่วนที่จุดลงทะเบียนผู้ป่ันจักรยาน จะมีการตรวจสขุภาพ วัดความดัน

โลหิต พร้อมทีมแพทย์ให้คาํแนะนาํในการเตรียมตัวและซักถามประวัติโรคประจาํตัว แนะนําก่อนร่วมกิจกรรมควร

พักผ่อนให้เพียงพอ ดูเส้นทางป่ันที่เหมาะสมกบัสขุภาพ แต่งกายให้เหมาะสมและสวมหมวกกนันอ็ก รวมทั้งเตรียม

กระเป๋าสาํรองเคร่ืองดื่มและอาหารขณะร่วมกจิกรรม ระหว่างการป่ันหากรู้สกึมอีาการผิดปกติ สามารถหลบเข้าข้างทาง

และพบหน่วยแพทย์ที่จัดเตรียมไว้ 

 กญัชาทางการแพทย ์

มตชิน โพสตทู์เดย์

ผู้จัดการรายวัน 

คมชัดลึก ข่าวสด 

กรงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

เวบ็ไซตบ้์านเมอืง 

เวบ็ไซตค์มชัดลึก 

เวบ็ไซตข่์าวสด 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

เวบ็ไซต ์thaigov 

ไทยรัฐออนไลน ์

ผู้จัดการออนไลน ์

กรงุเทพธรุกจิออนไลน ์

ช่อง 3 ไอเอน็เอน็ 

    -เสนอข่าว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม กล่าวระหว่างการสัมมนาวิชาการ “การใช้

กญัญาทางการแพทย์ : ประสบการณ์ของประเทศออสเตรเลีย แคนาดา เนเธอร์แลนด”์ ตอนหนึ่งว่า การปลดลอ็กกญัชา

ต้องคาํนึง 2 ส่วนคอื 1.ไม่ให้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายกลายเป็นถูกกฎหมาย ตามกรอบความร่วมมือระหว่างสาํนักงาน

ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 2.ยินยอมให้วิจัยกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งหลาย

ประเทศนาํมาใช้แล้ว ส่วนในไทยยังไม่ได้ศึกษาเชิงลึก ซึ่งหลังจากนี้หน่วยงานวิจัยเร่ืองกญัชาและผู้ผลักดันกฎหมายจะ

ทาํงานคู่ขนานกนั โดยตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ชุดแรกดูแลการศึกษาวิจัย สธ.เป็นเจ้าภาพ ชุดที่ 2 ดูแลเร่ืองกฎหมาย

และข้อตกลงระหว่างประเทศ ก.ยุติธรรมรับผิดชอบ คาดว่าสปัดาห์นี้ จะเสนอชื่อกรรมการให้ครม.อนุมัติ จากนั้นจะ

เดินหน้าทุกเร่ือง โดยประเดน็สทิธบิัตรยาจะหารือร่วมกบักรมทรัพย์สนิทางปัญญาให้ได้ข้อยุติภายใน 2 สปัดาห์ ถ้ามี

ข้อจาํกัดเร่ืองสตูรยาอาจให้ต่างชาติเข้ามาร่วมในรูปแบบของการร่วมทุนหรือหุ้นส่วน ทั้งนี้  รัฐบาลไม่ได้มองที่แพทย์

แผนปัจจุบนัอย่างเดียว ยังระดมความรู้จากแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่นาํพืชเสพติดมาเป็นสมุนไพรอาหาร

เสริมและยารักษาโรค แต่อยากให้รวมตวัเป็นกลุ่มวิสาหกจิเพ่ือควบคุมได้อย่างเป็นระบบ เหมอืนรพ.อภัยภเูบศรที่สกดั

สมุนไพรเป็นยารักษาโรคและอาหารเสริมที่มมีาตรฐานรับรอง 

ผู้จัดการรายวัน 

 มตชิน คมชัดลึก  

กรงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

เวบ็ไซตเ์นชั่นสดุ

สปัดาห์ 

     -เสนอข่าว นายนยิม เตมิศรีสขุ เลขาธกิารป.ป.ส. กล่าวว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ ได้สั่งการให้ป.ป.ส.

ตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด เพ่ือหาข้อสรุปเป็นการเร่งด่วน นอกจากนี้  ยังเชิญผู้แทนจากสถานทูตทั้ง 3 ประเทศดังกล่าว 

หารือตั้งแต่ควบคุมการปลูก เลือกสายพันธุ ์ใช้ทางการแพทย์  

    -ด้าน ผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลีย กล่าวว่า ในออสเตรเลียมีก.สาธารณสุขเป็นหน่วยงานควบคุมกัญชา มี

กระบวนการควบคุมทั้งปริมาณการปลูก และนาํไปใช้ทางการแพทย์ ซึ่งมีกฎหมายควบคุมกัญชามากเหมือนในไทย 

หากจะนําไปใช้ในเชิงธุรกิจทางการแพทย์ ภาคเอกชนต้องมีความรอบคอบในการปลูกและกระบวนการผลิต ส่วน

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที ่22 พฤศจิกายน 2561 

สํานกัสารนเิทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th 



                                                             สรุปข่าววันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ปริมาณการปลูกกญัชาจะควบคุมตามจาํนวนผู้ป่วย 

มตชิน กรงุเทพธรุกจิ 

ผู้จัดการออนไลน ์

    -เสนอข่าว นายวิฑรูย์ เล่ียนจาํรูญ ผอ.มูลนิธชิีววิถี กล่าวว่า  การที่กรมทรัพย์สนิทางปัญญาให้ข้อมูลว่าไม่สามารถ

ยกเลิกสทิธบิตัรเกี่ยวกบักญัชาได้ เนื่องจากตดิปัญหาความร่วมมอื TRIPS Agreement ไม่เป็นความจริง เพราะความตก

ลงทริปสเ์ป็นเร่ืองพันธุพื์ช และจุลชีพ ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกบักญัชา ส่วนเร่ือง PCT แม้จะมีข้อตกลงร่วมกนัแต่ต้องไม่

ขดักับกฎหมายของไทย คือ พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 และอยากทราบว่าอีก 28 คาํขอสิทธิบัตร มีรายละเอียด

อย่างไร และขดักบักฎหมายสทิธบิตัรหรือไม่ 

มตชิน เนชั่นทวี ี

เวบ็ไซตป์ระชาไท 

ผู้จัดการออนไลน ์

มตชินออนไลน ์

  -เสนอข่าว กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนออกแถลงการณเ์ตอืน    สนช. กรณกีารเพิกถอนสทิธบิตัร

กัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระบุว่า 5 0 ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ข้อมูลว่าไม่สามารถยกเลิกคาํขอทั้งหมดได้

เพราะตดิปัญหา TRIPs Agreement และมาตรา 17 วรรคท้ายของ พ.ร.บ. ทรัพย์สนิทางปัญญา เป็นคาํชี้แจงที่ไม่ตรงกบั

ข้อเทจ็จริง เนื่องจากการยกเลิกสทิธบิตัรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอาํนาจตามกฎหมายไทยอย่างสมบูรณ5์0  

มตชิน 

มตชินออนไลน ์

เวบ็ไซตป์ระชาชาติ

ธรุกจิ 

ผู้จัดการออนไลน ์

  -เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ ์คณบดสีถาบนัแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสติ กล่าวว่า นาย

คมสันต์ โพธิ์คง รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้เดินทางไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือขอคัดคาํขอสิทธิบัตรของ

ต่างชาตทิี่เกี่ยวข้องกบักญัชาทั้งหมด เบื้องต้นได้รับการปฏเิสธ แต่เมื่อเหน็คณะที่เดนิทางไปถ่ายคลิปวิดโีอ กย็อมให้คัด 

11 คาํขอ ส่วนที่เหลืออกีกว่า 20 คาํขอยังไม่เปิดเผย และทราบว่ามทียอยขอจดอกีมาก แสดงว่ามกีระบวนการบางอย่าง

ที่ไม่ยอมให้เปิดเผยทั้งหมด ทั้งนี้  ได้จัดกจิกรรมให้ประชาชนลงช่ือสนับสนุนแถลงการณ์ของมหาวิทยาลัย ที่แฟนเพจ 

"ปานเทพ พัวพงษ์พันธ"์ หรือลงชื่อในวันที่ 22 พ.ย. เวลา 13.00 น. ที่โรงอาหารรัฐสภา จากนั้นจะย่ืนหนังสอืพร้อมกบั

แถลงการณใ์ห้กบั สนช.ในเวลา 13.30-14.00 น. 

     ส่วนเร่ืองสทิธบิตัร หากสทิธบิตัรยังไม่มกีารเพิกถอนแล้วมกีารปลดลอ็กกฎหมาย จะเกดิความเสยีหายทนัท ีเพราะ

สิง่ที่จะนาํมารักษาโรคต้องไปขอสทิธบิตัรจากต่างชาตก่ิอน หรือต้องขอรับอนุญาตจากสทิธบิตัรที่มอียู่ทั้งหมด  

ช่อง 3   -เสนอข่าว สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกบัภาคีเครือข่าย จัดตั้งองค์กรกญัชาเพ่ือป้องกนัรักษาโรค พร้อมผลักดันให้

กญัชาและกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกจิตัวใหม่ และจัดให้มีศูนย์กลางบาํบัดรักษาโรคด้วยกญัชาและกระท่อมในประเทศ

ไทย ยํา้ห้ามต่างชาตจิดสทิธบิตัรพืช 2 ชนิด เป็นเวลา 10 ปี โดยจะทาํหนังสอืถงึนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้พิจารณา 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

เนชั่นทวี ี
  -เสนอข่าว นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ จักษุแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ ์หนึ่งในสมาชิก New Dem ของพรรคประชาธปิตย์ 

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า อยากเสนอให้รัฐหรือผู้ที่จะทาํหน้าที่รัฐต่อไปผลักดันทิศทางของการพัฒนากัญชาใน

ประเทศไทย 3 ประการ 1.รัฐควรเปิดเสรีการปลูก ผลิต การสกดั 2.รัฐต้องส่งเสริมการวิจัยสายพันธุก์ญัชา รวมถึงวิจัย

ผลิตภัณฑแ์ละปกป้องสทิธบิัตรสายพันธุก์ัญชาของไทย และ 3.รัฐต้องเป็นทพัหน้าให้กบัประชาชนหรือเอกชนในการ

เปิดตลาดต่างประเทศ  

 หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

มตชินออนไลน ์ 

เวบ็ไซตป์ระชาไท 
    -เสนอข่าว นพ.จเดจ็ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า วันที่ 19 พ.ย. ของทุกปี เป็น“วันสถาปนา

สาํนักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาต”ิ ปีนี้ครบ 16  ปี ซึ่งนอกจากทาํให้เกดิการเข้าถึงบริการสขุภาพของประชาชนทั้ง

ประเทศแล้ว ยังได้รับการยกย่องในด้านการบริหารจัดการที่มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล บนความโปร่งใสและยึดหลัก

ธรรมาภิบาล นาํมาสู่การสร้างความมั่นคงด้านสขุภาพให้กบัประชาชน ลดความยากจนจากภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษา

และความเหล่ือมลํา้ ในปี 2562 สปสช.ยังคงมุ่งมั่นสร้างระบบหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติเพ่ือตอบโจทย์ความมั่นคง

ทางสขุภาพให้กบัประชาชน โดยมกีารปรับปรงุการบริหารจัดการ สทิธปิระโยชน์ต่างๆ  

 

มตชิน  เดลินวิส ์

ไทยรัฐ ข่าวสด ไทย

โพสต ์

 

 

 

 

 

รพ.พระราม 2 ปฏิเสธการรกัษา 

    -เสนอข่าว ผศ.องัคณา สริยาภรณ ์เลขาธกิารสภาการพยาบาล กล่าวถงึกรณกีรม สบส.สอบข้อเทจ็จริง รพ.พระราม 

2 พบว่าพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยที่ถูกสาดนํา้กรดเอง ทั้งที่ผู้ดาํเนินการสถานพยาบาลสั่งให้รับผู้ป่วยไว้ในรพ. ว่า สบส.ยัง

ไม่ได้ส่งเร่ืองหรือส่งชื่อพยาบาลมาให้ ซึ่งตั้งแต่นายอจัฉริยะ เรืองรัตนพงศ์  ประธานชมรมช่วยเหลือเหย่ืออาชญากรรม 

พาญาตผู้ิเสยีชีวิตมาร้องเรียน ได้ตั้งคกก.ขึ้นมาสอบข้อเทจ็จริงเพ่ือให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว โดยส่งหนังสอืไป

รพ.พระราม 2 เพ่ือขอทราบรายละเอยีดสถานการณ์ต่างๆ ถ้าทาํผิดจริงต้องมีการลงโทษ ซึ่งมีตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือน 

ภาคทณัฑ ์พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต หากสอบแล้วมอีะไรที่มากกว่ากจ็ะส่งกลับไปที่ สบส.พิจารณาอกีคร้ัง 

    ด้าน น.ส.สภุัทรา นาคะผิว ผู้อาํนวยการมูลนิธศิูนย์คุ้มครองสทิธด้ิานเอดส ์กล่าวว่า การเสยีชีวิตของน.ส.ช่อลัดดา 

เข้าข่ายที่ญาติจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากการได้รับความเสยีหายจากการรับบริการทางการแพทย์ 4 แสนบาท 
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ตามมาตรา 63(7) พ.ร.บ.ประกนัสงัคมฯ เชื่อว่ายังมผู้ีประกนัตนอกีมากที่ยังไม่รู้สทิธนิี้  ซึ่งกฎหมายมผีลบงัคบัใช้ตั้งแต่

ปี 2558 แต่สปส.เพ่ิงจะออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนม.ค. 2561 โดยมีผลย้อนหลัง

ถงึปี 2558  

    -ด้านนายประเสริฐ ฉวีอนิทร์ ผอ.เขตบางขุนเทยีน เปิดเผยว่า หลังลงพ้ืนที่ตรวจสอบ รพ.พระราม 2 พบว่าระบบ

เตอืนไฟไหม้ และดดัแปลงอาคารที่จอดรถมาเป็นอาคารผู้ป่วยนอกได้รับอนุญาตถูกต้อง ส่วนที่มีการต่อเติมอาคาร ได้

แจ้งรพ.พระราม 2 ให้นาํเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารมาย่ืนชี้ แจงตามขั้นตอน พร้อม

ประสานไปยังสาํนักการโยธา กทม. เพ่ือขอเบิกแบบแปลนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร รพ.พระราม 2 มาประกอบ

เอกสารหลักฐาน เพ่ือดาํเนินการตรวจสอบ 

 

มตชิน 

เดลินวิส ์ แนวหน้า  

คมชัดลึก  ข่าวสด 

 

 

 

แพทยล์วนลามคนไข ้

      -เสนอข่าว ศ.นพ.ประสทิธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะนายกแพทยสภา กล่าวถึง

กรณสีตูแิพทย์ลวนลามคนไข้ ว่า ทนัททีี่มข่ีาว ทมีแพทยสภาได้หาข้อมูลทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆ เพ่ือนาํมา

พิจารณา โดยจะเข้าที่ประชุมในต้นเดอืนธ.ค. ขณะที่ พนักงานสอบสวน สภ.เมอืงนครสวรรค ์เร่งรวบรวมพยานหลักฐาน

ประกอบสาํนวนเพ่ือสรปุส่งให้อยัการพิจารณา คาดว่าจะสรปุได้ภายในสปัดาห์หน้า 

      ทั้งนี้  มผู้ีที่อ้างว่าเคยถูกนพ.จักรพงษ์ล่วงละเมิดทางเพศ ระบุว่า รู้สกึไม่สบายใจ เนื่องจากดูข่าวพบว่าห้องตรวจใน

คลินิกมกีารเปล่ียนแปลง ทั้งประต ูและตาํแหน่งเตยีงคนไข้ ไม่ตรงกบัข้อเทจ็จริงที่เกดิขึ้น 

 

กรมประชาสมัพันธ ์

เวบ็ไซต ์thaigov 

เวบ็ไซตข่์าวชัด 

 

รองนายกฯ เยีย่มรพ.สต.ปราสาท 

      -เสนอข่าว พล.อ. ฉัตรชัย สาริกลัยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพล.อ. ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรมต. ประจาํ

สาํนักนายกฯ และ นพ.ประพนธ ์ตั้งศรีเกยีรติกุล รองปลัด สธ. ตรวจเย่ียมรพ.สต.ปราสาท จ.บุรีรัมย์ เพ่ือให้กาํลังใจ

เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยรพ.สต.ปราสาทได้รับการพัฒนา ครบ 5 ด้าน มีผลการปฏิบัติงานผ่าน

เกณฑไ์ด้เป็น รพ.สต.ตดิดาว ระดบั 5 ดาว ได้ร่วมกบัพชอ.และภาคเีครือข่าย ตั้งเป้าพัมนาให้ประชาชนมอีายุขยัเพ่ิมขึ้น

เป็น 80 ปี โดยกาํหนดประเดน็ในการพัฒนา 2 ประเดน็ คอื 1.ด้านอาหารปลอดภัย และ 2.การจัดการขยะ  

 

ทวีีช่อง TNN24 

เวบ็ไซตค์มชัดลึก 

เวบ็ไซต ์thaigov 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

เวบ็ไซตข่์าวสด 

เวบ็ไซต ์innnews 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

รองนายกฯ เยีย่มคลินิกหมอครอบครวั 

      -เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเย่ียมคลินิกหมอครอบครัวริมละลม อ.เมือง จ.

บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นคลินิกหมอครอบครัวนาํร่องเขตเมืองระยะแรก โดยปัจจุบัน จ.บุรีรัมย์ มีทมีหมอครอบครัวทั้งหมด 21 

ทมี ตั้งเป้าจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวทั้งจังหวัดให้ได้ 158 ทมี ในปี 2569 พร้อมกนันี้  ได้พบปะเครือข่าย    อสม.ใน

พ้ืนที่ และมอบนโยบายว่า อสม.ยุค 4.0 ต้องปรับเปล่ียนตวัเองให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและความท้าทายที่จะเกดิขึ้น

ในอนาคต 

 

มตชิน  ไทยรัฐ 

ผจก.ออนไลน ์

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

Nationtv, INN 

เวบ็ไซต ์mthai 

เวบ็ไซตส์ปริงนวิส ์

เวบ็ไซตม์ตชิน 

 

แอบอา้งช่ือแพทยโ์ฆษณาผลิตภณัฑ ์

     -เสนอข่าว รศ.พญ.รังสมิา วณชิภักดเีดชา อาจารย์ประจาํภาควิชาตจวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พร้อม

ทนายความ เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผกก.3 กองบังคับการปราบปรามการกระทาํความผิดเกี่ยวกับ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพ่ือเร่งรัดติดตามการตรวจสอบเจ้าของเพจเฟซบุก๊ NICE SHOP และ DREAM SHOP ที่นาํ

ภาพของ รศ.พญ.รังสิมา ไปใช้โฆษณาขายสนิค้าเกี่ยวกบัครีมบาํรุงผิวและรักษารอยแผล ทั้งนี้  จะร้องเรียน อย. สคบ. 

และ บก.ปคบ. ให้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ผิด กม.หรือไม่ นอกจากนี้  ยังมีผู้แอบอ้างนําภาพ นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ไปตัดต่อ

โฆษณาครีมชื่อ LANBENA ANTI SCAR CREAM ที่มีการจาํหน่ายในอินเตอร์เนต็เช่นกนั พนักงานสอบสวนได้รวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือเอาผดิเวบ็ไซตจ์าํหน่ายครีมที่สร้างความเสยีหายให้แพทย์ทั้ง 2 รายต่อไป 

 

เพจปฏบิตักิาร 

หมาเฝ้าบ้าน 

จดัซ้ือครุภณัฑแ์ต่ไม่ไดใ้ชง้าน 

      -โพสตข้์อความและภาพว่า เมื่อช่วงกลางปี 2561 กองเศรษฐกจิสขุภาพและหลักประกนัสขุภาพ สป.สธ. ได้จัดซื้ อ

ครุภัณฑ์อ้างว่าจําเป็นต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการทาํงานของ จนท. และซื้ อ

ทดแทนของเก่า ใช้งบรวม 798,460 บาท รายการที่จัดซื้ อ ได้แก่ ทีวีแอลอีด ีACONATIC 55 นิ้ ว พร้อมสายต่อพ่วง 

HDMI จาํนวน 8 เคร่ือง ขาตั้งโทรทศัน์แบบเคล่ือนย้ายย่ีห้อ BDEE 8 ชุด และโน้ตบุค๊ DELL รุ่น G3 จาํนวน 20 เคร่ือง 

ส่งมอบตั้งแต่ ต.ค.ที่ผ่านมา แต่ทวีีพร้อมขาตั้งถูกนาํไปกองไว้โดยไม่มกีารใช้งาน 
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ประชาชาตธิรุกจิ 

คอลัมน์ ข่าวสั้น 

บุหร่ีไฟฟ้า 

    -เสนอข่าว กรณีภาคเอกชนเสนอให้พิจารณาอนุญาตนาํเข้าบุหร่ีไฟฟ้า ล่าสดุกรมการค้าต่างประเทศตั้งคณะทาํงาน

ทบทวนประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง กาํหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหร่ีไฟฟ้า เป็นสินค้าต้องห้ามในการ

นาํเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 รวมไปถงึสารสกดั หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นแหล่งกาํเนิดควันหรือละอองไอนํา้ เพ่ือ

การสบูแบบบารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหร่ีไฟฟ้า ซึ่งนาํเข้ามาพร้อมบารากู่หรือบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหร่ีไฟฟ้า โดยม ี

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธาน และมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพสามติ สธ. เป็นต้น 

 คนไขเ้สนอหา้มหมอพกัเท่ียง 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์      -เสนอข่าว แพทย์รายหนึ่งได้เผยแพร่ภาพผ่านเฟซบุ๊ก เป็นแบบประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นผู้ป่วย

คลินิกความดนัโลหิตสงู เดอืนพ.ย. ของรพ.แห่งหนึ่ง ซึ่งคนไข้เสนอห้ามแพทย์ พยาบาล พักเที่ยงหรือสลับกนัพัก พร้อม

ระบุว่า ที่นํามาเผยแพร่เนื่องจากอยากให้เป็นแรงขับเคล่ือนทางสังคมถึงผู้ใหญ่ สู่การพัฒนาในอนาคตของวงการ

สาธารณสขุ โดยมผู้ีแสดงความคดิเหน็จาํนวนมาก 

      พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธกิารแพทยสภา โพสต์ผ่านเฟซบุก๊ ระบุว่า  แพทย์ต้องทานอาหารมื้อเที่ยง

เช่นเดยีวกบัคนทั่วไป ขอให้แพทย์โอพีดีได้พักทานข้าวกลางวัน ส่วนห้องฉุกเฉิน ICU จะมีแพทย์ประจาํครอบคลุมช่วง

เที่ยงอยู่แล้ว การให้สลับกนัพักจะดสีาํหรับผู้ป่วยเพ่ือลดการรอคอย แต่จะใช้ได้ในสถานการณท์ี่แพทย์เพียงพอ  แต่บาง

ที่ยังไม่สามารถทาํได้เพราะแพทย์และบุคลากรยังไม่เพียงพอ        

 ประชมุวิชาการสุราแห่งชาติครั้งท่ี 10 

ผู้จัดการออนไลน ์
49   -เสนอข่าว ในงานประชุมวิชาการสรุาระดบัชาต ิคร้ังที่ 10 "สบิปี พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 : 

ประเทศไทยได้อะไร" จัดโดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ สาํนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สาํนักงาน

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และ สสส.  

49    ศ.พญ.สาวิตรี อษัณางคก์รชัย ผอ.แผนงาน ศวส. กล่าวว่า ผลสาํรวจของสาํนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 พบมีนัก

ดื่มกว่า 16 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 28 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นนักดื่มประจาํเกอืบ 7 ล้านคน โดยเฉพาะ

เยาวชนอายุ 15-19 ปี มีนักดื่มถึงร้อยละ 14 พบว่า ประชาชนกว่าร้อยละ 95 เหน็ว่าสรุาเป็นสิ่งให้โทษต่อสงัคมไทย 

และส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบักฎระเบียบ มาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง 10 ปีหลังบังคับใช้กฎหมาย พบว่า 

จุดจาํหน่ายลดลง พบเหน็โฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ลดลง พ้ืนที่ปลอดเหล้าจาํนวนเพ่ิมขึ้น วันและเวลาที่จาํกดัการ

เข้าถงึเพ่ิมมากขึ้น และกว่าร้อยละ 80 เหน็ว่าไม่ควรปรับแก้กฎหมาย และควรเข้มงวดกวดขัน ควบคุมการโฆษณาการ

ทาํการตลาดการขายสรุาให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่เดก็ เยาวชน และประชาชนทั่วไป49      

 มาตรการแกปั้ญหายางพารา 

เดลินวิส ์      -เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ประสานงานกับอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

เพ่ือให้ออกประกาศระเบยีบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการการใช้ยางพาราในภาครัฐ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ยังมี

งบประมาณค้างท่ออกีกว่าหมื่นล้านบาท เพ่ือให้ใช้งบมาสนับสนุนการใช้ยางตามเป้าหมาย 2 แสนตนั จากปัจจุบนัใช้ไป

เพียง 8.8 พันตนั โดยจะมกีารกาํหนดราคากลางใหม่เพ่ือให้หน่วยงานสามารถดาํเนินการได้ ทั้งนี้  ได้ให้ก.เกษตรฯ และ

การยางแห่งประเทศ ไทย (กยท.) เร่งประสานงานกบั สธ. ก.ศึกษาฯ ก.กลาโหม ก.พัฒนาสงัคมฯ เพ่ือขอทราบปริมาณ

ความต้องการในการใช้อุปกรณ์เคร่ืองนอนของหน่วยงานที่กระทรวงต่าง ๆ รับผิดชอบ เช่นโรงพยาบาล ค่ายทหาร 

เรือนจาํ เป็นต้น 

 

แนวหน้า 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

ความร่วมมือพฒันาสมุนไพร 

     -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธบิดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมคณะ เข้าเย่ียมชมรพ.เจ้าพระยา

อภัยภเูบศร เพ่ือศึกษาดูงานและพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาสมุนไพร โดยม ีนพ.นาํพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.

เจ้าพระยาอภัยภเูบศร ต้อนรับ และ ภญ.ดร.สภุาภรณ์ ปิติพร เลขาธกิารมูลนิธริพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศร นาํชมศูนย์

ฝึกอบรมอภัยภเูบศรเดย์สปา, โรงงานผลิตสมุนไพรอภัยภเูบศร มาตรฐาน GMP/PICS, รพ.การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกอภัยภเูบศร พิพิธภัณฑก์ารแพทย์แผนไทยและร้านยาไทยต้นแบบ "ร้านยาโพธิ์เงิน"  

 

ทวีีช่อง TNN24 

เวบ็ไซตม์หิดล 

พฒันาฐานขอ้มูลสมุนไพร 

     -เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสริิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ลงนามบันทกึข้อตกลงความ

ร่วมมือกับ ม.มหิดล เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล เสริมความเข้มแขง็ระบบฐานข้อมูลด้านวิชาการของสมุนไพร ยาสมุนไพร 
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และผลิตภัณฑส์มุนไพรของประเทศ ตั้งเป้า 20 ปี ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางสมุนไพรโลก (World Herb Hub) คาด

ว่าสามารถลดการนาํเข้ายาจากต่างประเทศได้ โดยเฉพาะพืชกญัชา พบว่าตาํรับยาของแพทย์แผนไทยในอดีตมีกญัชา

เป็นส่วนผสมประมาณ 100 ตาํรับ และใช้รักษาโรคอื่นนอกเหนือจากมะเรง็ ลมชัก อลัไซเมอร์ พาร์กนิสนั โดยความ

ร่วมมอืของทั้ง 2 หน่วยงาน จะช่วยสนับสนุนข้อมูลของสมุนไพรที่ถูกต้อง เป็นการส่งเสริมเศรษฐกจิในภาพรวมของ

ประเทศ  

 วนัเด็กสากล 

เวบ็ไซต ์ACNEWS      -เสนอข่าว นพ41.เกยีรตภิมู4ิ1  วงศ์รจิต41 อธบิดกีรมสขุภาพจิต 44เชิญชวนทุกฝ่ายร่วมกนัพัฒนาเดก็ตามหลัก41 CPR ได้แก่41 C-

Creativity การสนับสนุนให้เดก็มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 4 1 P-Positivity การสนับสนุนให้เดก็มีความคิดเชิงบวก 4 1 R-

Responsibility to social การสนับสนุนให้เดก็มีจิตสาํนึกต่อสังคมที่ด ี นอกจากนี้  ควรกระตุ้นให้เดก็มีความซื่อสัตย์ 4 1 มีจิต

สาธารณะ41 รักความเป็นธรรม41 มีความรับผดิชอบ41 และใช้ชีวติอย่างพอเพยีง โดยผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เดก็ และ

กระตุ้นให้เดก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาตวัเองในแต่ละด้าน 

 

เวบ็ไซต ์thaipbs 

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซตเ์นชั่นวีคเอน็ 

ความปลอดภยัวนัลอยกระทง 

    -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธวีันดา รองอธบิดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในการจัดงานวันลอยกระทง มักจะมีร้านอาหาร แผง

ลอย มาตั้งขายในบริเวณงาน กทม. เทศบาล และอบต. ต้องเข้มงวดเร่ืองความสะอาดและให้คาํแนะนาํเร่ืองสขุลักษณะ

ต่างๆ ส่วนประชาชนควรเลือกซื้ออาหารจากร้านอาหารหรือแผงลอยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ 

เช่น ป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาตอิร่อย Clean Food Good Taste ที่สาํคญั ให้ยึดหลักกนิร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

ก่อนกนิอาหาร หลังเข้าห้องนํา้ หรือหลังหยิบจับสิ่งสกปรก เพ่ือสร้างสขุอนามยัที่ด ี

TNN24  ช่องวนั      -เสนอข่าว กรมควบคุมโรค วิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ปี 2551-2560 ช่วงเทศกาลลอยกระทง 3 วัน มีคนจมนํา้

เสยีชีวิตสะสม 380 คน เป็นเดก็อายุตํ่ากว่า 15 ปี 94 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 เฉพาะวันลอยกระทงมีคนจมนํา้

เสยีชีวิตสะสมสงูถึง 145 คน โดยเดก็อายุตํ่ากว่า 15 ปีจมนํา้เสยีชีวิต 43 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 และในปี 2560 

แนวโน้มการเสยีชีวิตลดลงทั้งในกลุ่มเดก็และผู้ใหญ่ เป็นชายมากกว่าหญิงประมาณ 2 เท่า มากที่สดุคอืเดก็อายุ 5-9 

ปี ที่น่าสนใจคือ ยังมีเดก็ชายอายุ 8 ปีที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จมนํา้เสยีชีวิตจากการว่ายนํา้ลงไปเกบ็เงินในกระทง  

    นพ.สขุุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ระบุว่า ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานใกล้ชิด เพ่ือป้องกนัอุบัติเหตุจากการ

จมนํา้ และสอนให้ปฏบิัติ 3 อย่า คือ อย่าใกล้ : อย่ายืนใกล้ขอบบ่อ อย่าเกบ็ : อย่าลงนํา้ไปเกบ็เงินในกระทง และ

อย่าก้ม : อย่าก้มไปลอยกระทง โดยเฉพาะเดก็เลก็ที่มีอายุตํ่ากว่า 5 ปี ควรดูแลอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เดก็ลอย

กระทงตามลาํพังและเกบ็กระทง เพราะอาจพลัดตกจมนํา้เสยีชีวิตได้ และสอนเดก็ใช้นกหวีดเพ่ือขอความช่วยเหลือ 

 รณรงคใ์หก้ารบริโภคเกลือ 

เนชั่นทวี ี    -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค รณรงค์ให้ประชาชนบริโภคเกลือ-โซเดียมใน

ปริมาณที่เหมาะสม เพ่ือสขุภาพที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสงู และโรคหลอดเลือดหัวใจ หลัง

พบคนไทยได้รับโซเดยีมสงูกว่าปกต ิ2 เท่า พร้อมตั้งเป้าให้ประชากรไทยลดการบริโภคโซเดียมลงร้อยละ 30 ภายในปี 

พ.ศ.2568 

 

กรงุเทพธรุกจิ 

วนัสว้มโลก 

      -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดีกรมอนามัย กล่าวถึงผลการพัฒนาส้วมและการจัดการสิ่งปฏิกูลใน

ประเทศไทย ว่า ครัวเรือนมีส้วมใช้และถูกสุขลักษณะ 20.3 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.8 ในปี 2560 กรมฯ 

ร่วมกับภาคีเครือข่าย สรรหาสุดยอดส้วมเพ่ือเป็นต้นแบบปฏิบัติที่ดีในการจัดการส้วมสาธารณะ ให้เจ้าของสถาน

ประกอบการตระหนักถึงการบาํรุงรักษาส้วมให้สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการ

พัฒนาส้วมและจัดการสิ่งปฏิกูลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าของส้วมสาธารณะได้รับรางวัลสุดยอดส้วม

ระดบัประเทศ 17 แห่ง เช่น รพ.เพชรบูรณ,์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จ.นครราชสมีา, โรงเรียนเอกอโยธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา และท่าอากาศยานนานาชาตภิเูกต็ จ.ภเูกต็ เป็นต้น  

แนวหน้า  มตชิน 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

    -เสนอข่าว นพ.ธวัช สนุทราจารย์ ผู้ช่วย รมต.ประจาํสธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงข่าวรณรงคว์ันส้วมโลก 

ว่า องค์การสหประชาชาติกาํหนดให้วันที่ 19 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันส้วมโลก เพ่ือให้ทั่วโลกเหน็ความสาํคัญเร่ืองการ

แก้ไขปัญหาวิกฤติด้านสุขาภิบาล ซึ่งปีนี้  กรมอนามัยร่วมรณรงค์ในหัวข้อหลัก "ส้วมครบวงจร...เสียงสะท้อน จาก

ธรรมชาติ (When Nature calls)" เพ่ือให้หน่วยงานและประชาชนเหน็ความสาํคัญของการใช้ส้วมและจัดการสิ่งปฏกูิล
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อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ตลอดจนนําสิ่งปฏิกูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย ไม่ส่งผลกระทบต่อ

สขุภาพประชาชน  

ไทยรัฐ  คอลัมน ์

ข่าวรอบอาณาจักร 

    -เสนอข่าว นพ.ธติ ิแสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง พญ.สมศรี เกษโกวิท รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ นางจิรภัทร สทิธสินัต ์

รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร พร้อมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมวันส้วมโลก บริเวณห้องนํ้า SCG 

อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านโป่ง รณรงค์ทาํความสะอาดและปรับปรุงห้องนํา้ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมกระตุ้น

จิตสาํนึกด้านสขุอนามยั และพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาดได้มาตรฐาน สะอาดเพียงพอ และปลอดภัย 

 

เวบ็ไซตบ้์านเมอืง 

สยามรัฐ 

ปัญหายาเสพติด 

      -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า พ่อ แม่ผู้ปกครองยุคใหม่ต้องเข้าใจบุตร

หลานที่กาํลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น อยากเรียนรู้ อยากลอง ซึ่งอาจเกดิการเรียนรู้  หรือแสดงพฤติกรรมในทางที่ผิด โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงปัญหาการใช้ยาและสารเสพตดิ         

      นพ.สรายุทธ ์บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบนับาํบดัรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี กล่าวว่า การ

รู้และเข้าใจที่ถูกต้องของพ่อแม่และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งการมส่ีวนร่วมในการบาํบดัรักษา เป็นประโยชน์สงูสดุต่อ

การเลิกยาเสพติดของลูกหลาน ต้องให้ความสาํคัญในการแก้ไขทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การใช้ชีวิตร่วมกนัในครอบครัว 

เมื่อรู้ ว่าลูกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพตดิ ควรตั้งสต ิใช้เหตผุล ร่วมพูดคุยถงึต้นเหตุปัญหาร่วมกนั โดยไม่ตาํหนิ ดุด่า หรือ

ลงโทษอย่างรุนแรง สร้างความเข้าใจกับทุกคนในครอบครัว ให้กาํลังใจ แสดงความรักความห่วงใย ปรึกษากับครูที่

ปรึกษา พาไปปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสขุที่รพ.ใกล้บ้าน ให้เวลาพูดคุย หาเวลาว่างทาํกจิกรรมร่วมกนัอย่าง

สมํ่าเสมอ ตดิตามและเฝ้าระวัง และช่วยประคบัประคอง เพ่ือให้ลูกได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหา ลดละเลิกยาเสพติด และ

ใช้ชีวิตในสงัคมอย่างปกตด้ิวยตนเอง ทั้งนี้  ขอรับคาํปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือที่รพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิได้ที่ WWW.PMINDAT.GO.TH 

 

ข่าวสด 

วิธีดูแลรีเทนเนอร ์

     -เสนอข่าว ทพ.สมศักดิ์ ศรีพนารัตนกุล รก.แทน ผอ.สถาบนัทนัตกรรม กล่าวว่า ผู้ที่จัดฟันควรดูแลรักษารีเทนเนอร์ 

โดยขณะใส่รีเทนเนอร์ไม่ควรใช้ล้ินดนัไปมาจนหลุด เนื่องจากจะทาํให้หลวม เมื่อรับประทานอาหารควรถอดรีเทนเนอร์

ใส่กล่องทนัท ีไม่ควรห่อกระดาษชาํระหรือใส่กระเป๋า เพราะจะทาํให้แตกหักได้ ถ้ารีเทนเนอร์หายหรือชาํรุดควรรีบให้

ทนัตแพทย์ทาํรีเทนเนอร์ใหม่เพ่ือป้องกนัไม่ให้ฟันเคล่ือน กรณีมีคราบหินปูนหรือมีคราบสกปรก ควรทาํความสะอาด

โดยใช้แปรงสฟัีนขนนุ่มแปรงเบาๆ ด้วยนํา้สบู่ให้ทั่ว แช่นํา้ยาเมด็ฟู่ หรือแช่นํา้ส้มสายชูเจือจาง รวมทั้งควรเปล่ียนรีเทน

เนอร์ตามระยะเวลาที่ทนัตแพทย์แนะนาํ หากไม่ทาํความสะอาด รีเทนเนอร์อาจเปล่ียนส ีมีกล่ินไม่พึงประสงค ์เกดิเชื้ อ

แบคทีเรีย เชื้ อรา อาจก่อให้เกดิการติดเชื้ อในช่องปาก และหลังใช้รีเทนเนอร์ หากเหงือกหรือเนื้ อเย่ือภายในช่องปาก

บวมแดง หรือมอีาการผดิปกต ิควรรีบปรึกษาทนัตแพทย์  

 

ข่าวสด 

 

โรคไมเกรนในเด็ก 

      -เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ อดตีรองอธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคไมเกรนสามารถเกดิได้ทั้งผู้ใหญ่

และเดก็ ปัจจยัเสี่ยงที่สาํคญัเกดิจากพันธกุรรม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ไมเกรนที่ไม่มีอาการเตือน พบมากในกลุ่มที่มี

อาการปวดศีรษะไมเกรน และไมเกรนที่มีอาการเตือน ที่พบบ่อยได้แก่ การมองเหน็ผิดปกติ เหน็แสงเป็นเส้นซิกแซก็

คล้ายฟันเล่ือย เหน็ภาพมดืเป็นบางส่วน มองภาพไม่ชัด สงัเกตได้จากเดก็มักบ่นปวดหัวทั้งที่มสีขุภาพร่างกายแขง็แรง

และไม่มปัีญหาเร่ืองสายตา  

    นพ.สมเกยีรต ิลลิตวงศา ผอ.สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชินี กล่าวว่า โรคไมเกรนในเดก็ไม่มีอนัตรายรุนแรง 

แต่จะกระทบต่อชีวิตประจําวัน ทาํให้หงุดหงิดงอแงมากกว่าปกติ การดูแลป้องกันเมื่อเดก็มีอาการไมเกรน คือ 

หลีกเล่ียงแสงแดด หลีกเล่ียงอาหารแปรรูป หลีกเล่ียงการอดนอน การเล่นเกม/ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ควร

พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ เมื่อมีอาการปวดศีรษะไม่รุนแรงให้นอนพัก หรือกนิยาแก้ปวด หากอาการปวดศีรษะ

รนุแรงมาก ควรรีบพาเดก็ไปพบแพทย์ 

 

เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์ 

Bangkok Post 

The nation 

โรคหดั 

     -เสนอข่าว ดร.นพ.สวุิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา เผยสถานการณโ์รคหัดในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ระหว่าง

วันที่ 1 ม.ค.-17 พ.ย. 2561 พบผู้ป่วย 2,560 ราย สงูสดุใน จ.ยะลา 1,348 ราย รองลงมา ปัตตานี 741 ราย สงขลา 

238 ราย และนราธวิาส 173 ราย และมผู้ีเสยีชีวิต 18 ราย ผู้เสยีชีวิตอยู่อายุระหว่าง 7 เดือน - 2 ปี 6 เดือน ส่วนใหญ่มี

ภาวะทุพโภชนาการ ทุกรายเข้ารับการรักษาในรพ.ด้วยโรคหัดที่มภีาวะแทรกซ้อน ขอให้ประชาชนนาํเดก็แรกเกดิ - 4 ปี 



                                                             สรุปข่าววันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 7 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด 2 คร้ัง คร้ังแรกเมื่ออายุ 9-12 เดือน และคร้ังที่ 2 อายุ 2 ปีคร่ึง เดก็เลก็ต้องได้รับนมแม่ 

สามารถพาบุตรหลานมารับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสขุใกล้บ้านฟรี และหากเดก็มีไข้ ไอ มีผื่นแดงและตา

แดง ให้แยกเดก็ออกจากเดก็อื่น 1 สปัดาห์ กรณีที่ในบ้านมีเดก็สัมผัสร่วมบ้านกบัผู้ป่วย หากไม่ได้รับวัคซีนหรือฉีด

วัคซีนไม่ครบตามเกณฑ ์ให้นาํเดก็ไปฉีดวัคซีนให้ครบ กรณเีป็นเดก็นักเรียน หากมอีาการป่วยให้หยุดอยู่บ้าน 1 สปัดาห์

เช่นกนั สอบถามเพ่ิมเตมิได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 

 

เดลินวิส ์

โรคหายาก 

     -เสนอสกูป๊ข่าวโรคหายาก โดย ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล หัวหน้าสาขาเวชพันธุศาสตร์ รพ.รามาธบิดี ระบุว่ามี

มากกว่า 7-8 พันโรค ซึ่งแพทย์อาจจะไม่มีความรู้ เกี่ยวกบัโรคมากนัก ผู้ป่วยร้อยละ 32 จะมีคุณภาพชีวิตและ

ครอบครัวแย่ลง และร้อยละ 42 จะม ี1 คนในครอบครัวต้องลาออกจากงานเพ่ือมาดูแล นอกจากนี้  เร่ืองค่าใช้จ่ายเป็น

ปัญหาที่ทาํให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถงึการรักษา รวมทั้งประเทศไทยมแีพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชพันธศุาสตร์เพียง 20 คน ภาครัฐ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งบริหารจัดการระบบสาธารณสุขของไทยโดยเร็ว ด้าน นพ.จักรกฤช แซ่โง้ว รอง

เลขาธกิาร สปสช. กล่าวว่า สปสช.ได้ตั้งคณะทาํงานเพ่ือพิจารณาให้มกีารดูแลบริหารจัดการโรคหายากเป็นระบบ 

    ด้าน นายศิรศักดิ์ เทพาคาํ รอง ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า โรคหายากมีผลกระทบต่อ

ประชากรโลก ร้อยละ 6-8 กว่าร้อยละ 60 เกดิจากพันธุกรรม และร้อยละ 75 เป็นอาการทางระบบประสาท และการ

บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา ส่วนใหญ่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โดย 1 ใน 3 ของเดก็ที่เกดิมาเป็นโรคหายากจะ

เสยีชีวิตก่อนอายุ 5 ขวบ 

 

ไทยรัฐ  

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

โรคเอดส ์

    -เสนอข่าว โครงการเอดสแ์ห่งสหประชาชาต ิ(UNAIDS) รายงานข้อมูลประจาํปี 2561 ว่า ผู้ติดเชื้ อเอชไอวีรายใหม่

ทั่วโลกลดลงจาก 3.4 ล้านคน ในปี 2539 เหลือ 1.8 ล้านคน ในปี 2560 สาํหรับประเทศไทย ข้อมูลจาก สปสช. ในปี 

2560 มีผู้ติดเชื้ อเอชไอวีและยังมีชีวิตอยู่ 67,087 ราย ในจาํนวนนี้ เข้าสู่กระบวนการรับยาต้านไวรัส 37,627 ราย ไม่

สามารถตดิตามได้ 29,460 ราย ส่วนใน กทม. มคีนไทยที่ตดิเชื้อฯ ไปขอรับยาต้านไวรัส 166 ราย แรงงานข้ามชาติ/คน

ไทยไร้สทิธ ิ154 ราย มผู้ีขอรับบริการป้องกนัก่อนการสมัผัสเชื้ อฯ และหลังจากได้รับเชื้ อเอชไอวีที่ไม่ใช่จากการทาํงาน 

133 ราย พฤตกิรรมเสี่ยงในการรับเชื้อทั้งไทยและทั่วโลก คอื การมเีพศสมัพันธโ์ดยไม่สวมถุงยางอนามัย การใช้ยาเสพ

ตดิแบบฉีดเข้าเส้น รวมทั้งการมีเพศสมัพันธโ์ดยไม่ป้องกนั และในไทยมีรูปแบบใหม่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้ อเอชไอวี คือ 

การซื้อขายนํา้นมแม่ที่ตดิเชื้อเพ่ือให้กบัทารกที่แม่ไม่มนีํา้นม การมเีพศสมัพันธแ์บบสวิงกิ้ ง และการขายบริการทางเพศ

จากหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดให้ผู้ที่ชอบมีเซก็ซ์แบบวิตถาร  ทั้งนี้  คาดการณ์จะมีผู้ติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่เพ่ิมขึ้ นใน

ประเทศไทยวันละ 16 คน ซึ่งรัฐบาลมกีารจัดสรรงบประมาณ 3,046.31 ล้านบาท ให้สธ. ผ่าน สปสช. ไปบริหารจัดการ

ในภาพรวม ซึ่งต้องตดิตามว่าจะรับมอืไหวหรือไม่ 

 

เวบ็ไซตข่์าวสด 

ผจก.ออนไลน ์

กรมประชาสมัพันธ ์

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

รพ.ราชบุรีปลูกถา่ยไตสําเร็จ 

     -เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ ์ผู้ตรวจราชการฯ เขตสขุภาพที่ 5, นพ.สริุยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.ราชบุรี, นพ.

พิเชียร วุฒิสถริภิญโญ ผอ.รพ.ราชบุรี, นพ.สมบูรณ ์อภิชัยย่ิงยอด รองประธานปลูกไต รพ.ราชบุรี และนางนพมาศ สทุธิ

วิรัช รองผอ.ด้านการพยาบาล พร้อมผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาและผู้บริจาคไต ร่วมกนัแถลงข่าวกรณแีพทย์สามารถผ่าตัด

ปลูกถ่ายไตรายแรกเป็นผลสาํเรจ็ของรพ.ราชบุรี และเขตสขุภาพที่ 5 ว่า รพ.ราชบุรีได้พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์มา

อย่างต่อเนื่อง อกีทั้งยังมอีุปกรณ์ที่ทนัสมัย ห้องผ่าตัดที่มีประสทิธภิาพ จึงมั่นใจว่าใน 8 จังหวัดในเขตสขุภาพที่ 5 รพ.

ราชบุรี สามารถให้บริการได้และพร้อมที่จะรับผู้ป่วย ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตรายนี้  จากการเฝ้าติดตามของทมี

แพทย์ พบว่าสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ไม่มีผลแทรกซ้อนใดๆ จึงอยากเชิญชวนประชาชนร่วมกันทาํบุญด้วยการ

บริจาคอวัยวะ เพ่ือต่อลมหายใจผู้ป่วย 

 

เดลินวิส ์ ไทยรัฐ 

คมชัดลึก  มตชิน 

ไทยโพสต ์ สยามรัฐ 

ผจก.ออนไลน ์

Bangkokbiznews   

Newtv  

รางวลัเจา้ฟ้ามหิดล 

      -เสนอข่าว สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล

นานาชาต ิมูลนิธริางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดลฯ คร้ังที่ 27 ประจาํปี 2561 รวม 49 ราย จาก 25 ประเทศ และมีมติให้มีผู้

ได้รับรางวัล 4 คน จาก 2 สาขา คอื 1.สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.นพ.ไบรอนั เจ. ดรูเคอร์ ศาสตราจารย์อายุรศาสตร์ และ 

ผอ.สถาบันมะเร็งไนท์ ม.การแพทย์และวิทยาศาสตร์แห่งโอเรกอน สหรัฐอเมริกา และ ศ.ดร.แมร่ี แคลร์ คิง 

ศาสตราจารย์เวชพันธศุาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.วอชิงตนั สหรัฐอเมริกา 2.สาขาการสาธารณสขุ 

ได้แก่ ศ.นพ.จอห์น ดี. คลีเมนส์ ผอ.บริหารศูนย์วิจัยโรคท้องร่วงนานาชาต ิประเทศบังกลาเทศ ศาสตราจารย์วุฒิคุณ



                                                             สรุปข่าววันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 8 
สื่อ ประเด็นข่าว 

สาํนักข่าวไทย 

บางกอกโพสต ์

ระบาดวิทยา ม.แคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา และ ศ.นพ.ยอน อาร์. โฮล์มเกรน ศาสตราจารย์จุลชีววิทยา

การแพทย์ และ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งมหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน ทั้งนี้  สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระ

กรณุาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็ฯ แทนพระองคพ์ระราชทานรางวัลในวันที่ 31 

ม.ค. 2562 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 

 

มตชิน 

การดูแลผูบ้าดเจ็บ 

    -เสนอบทความเกี่ยวกบังานประชุมระดบัโลกด้านการป้องกนัการบาดเจบ็และส่งเสริมความปลอดภัย คร้ังที่ 13 โดย 

นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผอ.ศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกด้านวิกฤตบาํบัดและอุบัติเหตุ และประธาน

คณะทาํงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ได้บรรยายพิเศษเร่ือง "หลักการดูแลผู้บาดเจบ็ตั้งแต่ก่อนมาถึงรพ. 

ตลอดจนการฟ้ืนฟูผู้บาดเจบ็" ว่า ไทยได้รับการชื่นชมอย่างมากจากทั่วโลกว่า เป็นตัวอย่างที่ดีของระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน โดยมุ่งมั่นแก้ปัญหาอุบัติเหตุตามแนวทางสากล โดยเฉพาะปฏิญญามอสโก ที่ยูเอน็ประกาศเจตนารมณ์ให้ปี 

2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ซึ่งความสาํเรจ็ของไทยคือ 1.มีการจัดตั้ง สพฉ. เพ่ือบริหาร

จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 2.ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษาในรพ.ทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดภายใน 72 

ชั่วโมงแรกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 3.มีระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาติทาํให้ประชาชนไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย ขณะ

เจบ็ป่วยฉุกเฉินและเป็นโรคร้ายแรง และ 4.พัฒนาระบบบันทกึข้อมูลเฝ้าระวังบาดเจบ็ให้เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลจาก

สถานพยาบาลทั่วประเทศ เพ่ือนาํมาใช้วิเคราะห์อาการบาดเจบ็ผู้ป่วย รวมถงึยังพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นจริงมากที่สดุ 

     ทั้งนี้  สิ่งสาํคญัต้องแก้ต้นเหต ุโดยอบุตัเิหตทุางถนนเป็นสาเหตอุนัดบั 1 ของการเสยีชีวิตในประเทศไทย มีอตัราการ

เสยีชีวิตเฉล่ีย 32 คนต่อประชากร 100,000 คน ขณะที่เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององคก์ารสหประชาชาต ิภายในปี 

2020 กาํหนดให้ลดอตัราการเสยีชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้คร่ึงหนึ่งของตัวเลขเดิม จึงเป็นความท้าทายของไทย 

เนื่องจากร้อยละ 90 มีสาเหตุมาจากพฤติกรรม จึงต้องเร่ิมจากการปรับทัศนคติและความเชื่อของประชาชนและ

ผู้ปฏบิตังิานว่าอบุตัเิหตสุามารถป้องกนัได้ ต้องจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองอบุตัเิหตทุางถนนทั้งระบบ หน่วยงาน

ต้องมอีสิระ ไม่ถูกอทิธพิลทางการปกครอง หรือเกี่ยวข้องกบัการเมอืง รวมถงึสามารถเปิดเผยข้อมูลข้อเทจ็จริงได้  

 

ไทยรัฐ  คมชัดลึก 

กรงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

ระบบดูแลผูป่้วยจิตเวชไรบ้า้น 

      -เสนอข่าว ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ ์รองประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 สสส. กล่าวถึงปัญหาคนไร้บ้าน 

ซึ่งร้อยละ 30 มปัีญหาด้านสขุภาพจิตที่รนุแรง ร้อยละ 50 เข้าไม่ถงึบริการสาธารณสขุ เนื่องจากไม่มีบัตรประชาชน ขาด

ความสามารถในการดูแลตนเอง และขาดความรู้ เร่ืองสทิธ ิว่า ได้ลงนามความร่วมมือกบักองบัญชาการตาํรวจนครบาล 

กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมสขุภาพจิต มูลนิธพัิฒนาที่อยู่อาศัย 

และมูลนิธกิระจกเงา จัดระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในเขตพ้ืนที่กทม. เพ่ือช่วยเหลือดูแลให้ความคุ้มครองสทิธิ

แก่ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ  

 

กรงุเทพธรุกจิ 

นวตักรรมเคร่ืองเอกซเรยท์นัตกรรม 

   -เสนอภาพข่าว สวทช. นาํผลงานวิจัยช่วยลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีนาํเข้า DENTII SCAN เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สาํหรับงานทันตกรรม และแผงรวมแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลา จัดแสดงในงานขับเคล่ือนไทยแลนด์ 4.0 ด้วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 23-25 พ.ย.นี้  ที่สยามสแควร์วนั 

 

มตชิน 

สมทบทุนสภากาชาด 

    -เสนอข่าว ก่อนการประชุมครม. นายดาํรง เหรียญประยูร ผอ.สาํนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย นาํศิลปินดารา

นักแสดง เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "โครงการเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภา

นายิกาสภากาชาดไทย" เพ่ือจัดซื้ อเคร่ืองกระตุ้นหัวใจ โดยนาํเคร่ืองกระตุ้นหัวใจมาจัดแสดงด้วย ทั้งนี้  นายกฯ ได้ร่วม

สมทบทุน 1 หมื่นบาทในการจัดซื้อเคร่ืองกระตุ้นหัวใจ 

 
เวบ็ไซตป์ระชาชาต ิ

เวบ็ไซตข่์าวสด 
เวบ็ไซตม์ตชิน 

ตูน้ํ้ าหยอดเหรียญไม่ผ่านเกณฑ ์

     -เสนอข่าว นายภานุ แย้มศรี ผวจ.นนทบุรี กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับ นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล นพ.สสจ.

นนทบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ืออบรมผู้ดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพนํา้บริโภคจากตู้นํา้ดื่มอตัโนมตัขิองอปท. พบว่า 

ย่านธุรกิจ ย่านชุมชน หอพัก มีการติดตั้งตู้นํ้าดื่มอัตโนมัติหยอดเหรียญเป็นจํานวนมาก แต่จากข้อมูลของสาํนัก

สขุาภิบาลอาหารและนํา้ พบว่ายังมตีู้นํา้ดื่มอตัโนมตัจิาํนวนมากที่ไม่ผ่านเกณฑ ์

      นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล นพ.สสจ.นนทบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ ยังไม่ทราบจาํนวนที่แน่นอนของตู้นํา้ดื่มหยอดเหรียญ

ใน จ.นนทบุรี แต่จากที่สุ่มตรวจประมาณ 500 ตู้พบไม่ได้มาตรฐานถึง 30% จึงได้แจ้งให้ท้องถิ่นต่างๆ ไปออก
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ข้อบญัญัตมิาควบคุม และให้ผู้ประกอบการมาขออนุญาตให้ถูกต้อง หากไม่ผ่านเกณฑใ์ห้ปรับปรุงจนผ่านเกณฑแ์ล้วจึง

ออกใบอนุญาต 

 

มตชิน 

ปัญหาขยะ 

    -เสนอข่าว นายพงษ์พันธ ์วิเชียรสมุทร รอง ผวจ.พะเยา เปิดการจัดงาน "ประกาศสงครามขยะ ประจาํปี 2562" เพ่ือ

สร้างความรับรู้  ความเข้าใจและจิตสาํนึกให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้น

ทางถึงปลายทาง มีการลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ ระหว่าง จ.พะเยากับหน่วยงานราชการ และ อปท. 

โดยขยะติดเชื้ อจะมี สสจ. ม.พะเยา และ รพ.พะเยา ร่วมกันดูแล ส่วนขยะชุมชนจะมีการคัดแยกขยะทุกวันศุกร์ มี

โครงการหน้าบ้านน่ามอง ส่งเสริมให้เดก็นักเรียนในโรงเรียนรู้จักการคดัแยกขยะเพ่ือนาํไปขายเป็นค่าอาหารกลางวัน 

 ไฟไหมโ้รงงานกระดาษ 

ไอเอน็เอน็ 

ผู้จัดการออนไลน ์

   -เสนอข่าว นายชาติชาย อุทยัพันธุ ์ผู้ว่าฯสมุทรปราการ เปิดเผย ว่า ขณะนี้ สถานการณ์ไฟไหม้โกดังเกบ็กระดาษ บ.

ไทยพัฒนาอตุสาหกรรมกระดาษ ต.ท้ายบ้าน อ.เมอืงสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจาํกดัได้

แล้ว  ในช่วงสายวันนี้  เจ้าหน้าที่จากสสจ.จะเข้าไปตรวจสอบผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เบื้ องต้น ไม่มี

ผู้ได้รับบาดเจบ็หรือเสยีชีวิต  

 ช่วยเหลือผูป่้วย จ.ปัตตานี 

ไทยรัฐออนไลน ์     -เสนอข่าว นพ.ชัยรัตน์ ลาํโป นพ.สสจ.ปัตตานี นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปที่

บ้านเลขที่ 31/2 ม.5 ต.ท่ากาํชาํ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพ่ือเย่ียม น.ส.ตอฮีเราะ สามะ อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.4 

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามแห่งหนึ่งในพ้ืนที่ ซึ่งป่วยด้วยโรคไม่ทราบสาเหตุ ทาํให้หน้าบวม หายใจไม่ออก ตา

ขวาปิด สภาพร่างกายผอมแห้ง โดยเร่ิมมีอาการตั้งแต่เดือนก.พ. ไปรักษาที่ รพ.หนองจิก แพทย์วินิจฉัยว่าอาจจะเป็น

ฟันคุดทับเส้นประสาท จึงได้ถอนฟันออกแต่อาการยังไม่หาย  จนล่าสุด แพทย์นําชิ้ นเนื้ อไปส่งตรวจที่รพ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในขณะที่รอผลนั้น ครอบครัวมฐีานะยากจนไม่สามารถเดินทางไปรพ.ได้บ่อย จึงรักษา

หมอบ้านจนอาการเร่ิมทรดุลง ทั้งนี้  นายกเหล่ากาชาด จ.ปัตตานี และแพทย์พยายามขอให้อนุญาตให้นาํผู้ป่วยไปรักษา

ที่รพ.โดยไม่มีค่าจ่ายใช้ แต่พ่อปฏิเสธ ส่วนตัวผู้ป่วยต้องการไปรักษาตัวที่รพ. จึงได้ประสานรถรพ.หนองจิกมารับ

ตวั สาํหรับผลตรวจชิ้นเนื้ อเบื้องต้น ไม่พบว่าเป็นโรคอนัตรายหรือมะเรง็ แต่สาเหตขุองน่าจะเป็นก้อนเนื้ องอกบริเวณ

กรามด้านขวา ซึ่งการรักษามโีอกาสที่จะหาย  

 
ไทยรัฐ  คอลัมน ์

รอบโลก 

ผกัปนเป้ือนอีโคไลชนิดใหม่ 

    -เสนอข่าว อย.สหรัฐฯ และแคนาดา เตอืนประชาชนให้เล่ียงรับประทานผกักาดโรเมน หรือผกักาดหวาน เพราะเกดิ

การแพร่ระบาดของเชื้ออ ีโคไลชนิดใหม่ที่ต่างจากเช้ืออโีคไลในผกักาดโรเมนเมื่อต้นปี แต่ยังไม่มีคาํสั่งเรียกคืนจากห้าง

ร้าน และได้ร่วมกนัรับมือการแพร่ระบาด หลังพบชาวอเมริกันป่วย 32 คนใน 11 รัฐ และชาวแคนาดารัฐควิเบกกับ

ออนตาริโอป่วย 18 คน 

 


